

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Số: 1904/2023/CV-FID

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

V/v. báo cáo biện pháp khắc phục tình
trạng chứng khoán bị cảnh báo.

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM

Mã chứng khoán: FID

Trụ sở chính: Số VP24, Tầng 4, KVP, tòa nhà Stellar Garden, số 35C Lê Văn Thiêm,
phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân

Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán độc lập số 08NV2/2023/ASCO/BCKIT của Công ty
TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO ngày 30/03/2023 về việc kiểm toán báo cáo tài
chính riêng năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Công ty), xin được báo
cáo và giải trình về ý kiến kiểm toán ngoại trừ trong báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ ghi tại BCTC năm 2022 đã được kiểm toán

Trong việc lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, do chưa xác
định được giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết nên chúng tôi
không xác định được chắc chắn khoản dự phòng giảm giá nếu có đối với khoản đầu tư tài
chính dài hạn vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam theo quy định của chế
độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Dựa theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam đã được
kiểm toán, khoản đầu tư của Công ty không bị suy giảm giá trị.

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 kèm theo chưa
bao gồm các khoản điều chỉnh do ảnh hưởng từ vấn đề nêu trên.

2. Giải trình

Do Báo cáo tài chính kiểm toán 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt
Nam không phải do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO) thực hiện
kiểm toán nên ASCO chưa thể xác định được chắc chắn khoản dự phòng giảm giá nếu có đối
với khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty vào Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp
Việt Nam. Vì vậy ASCO đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản trích lập dự phòng (nếu có)
của Công ty.

Về phương án khắc phục, dự kiến Công ty sẽ trình ĐHĐCĐ lựa chọn ASCO là đơn vị kiểm
toán Báo cáo soát xét bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023, đồng thời ASCO cũng sẽ là



đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Gang thép Công nghiệp Việt Nam.

Trên đây là báo cáo biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các Cổ đông được biết

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Bùi Thùy Linh

